

Số: 321/BC-TA

Thăng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2023
(Số liệu tính từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)**

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026; Tòa án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác Tòa án năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả công tác giải quyết các loại án, thi hành án hình sự, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, công tác hòa giải đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp

1. Công tác thụ lý, giải quyết các loại án

Năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đã thụ lý 826 vụ, việc (có 47 vụ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại và 779 vụ, việc theo Luật tố tụng); đã giải quyết, xét xử 725 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết đạt 87,78%; còn lại 101 vụ, việc đang giải quyết.

Tổng số án có kháng cáo: 29 vụ, kháng nghị: 02 vụ. Kết quả xét xử phúc thẩm: y án sơ thẩm 12 vụ; hủy án sơ thẩm 05 vụ, trong đó: hủy do nguyên nhân khách quan 03 vụ (02 vụ dân sự, 01 vụ hình sự); hủy do lỗi chủ quan 02 vụ (dân sự), tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan $02\text{vụ}/725/2 = 0,14\%$; sửa: 06 vụ, trong đó: sửa do nguyên nhân khách quan 03 vụ (dân sự 01 vụ, hình sự 02 vụ), sửa do lỗi chủ quan 03 vụ (01 hành chính, 02 vụ hình sự), tỷ lệ là 0,134%. Tổng tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là $05\text{vụ}/725/2 = 0,35\%$.

2. Kết quả thực hiện Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án

Kết quả hoạt động hòa giải trong năm 2023, số đơn đủ điều kiện để tiến hành hoà giải, đối thoại là 468 đơn, đương sự không đồng ý hòa giải 258 đơn, đơn đủ điều kiện và đương sự đồng ý hoà giải 210 đơn. Kết quả hòa giải, đối thoại thành 71/129 đơn, đạt tỷ lệ 55,04%; trong đó hoà giải đoàn tụ thành đương sự rút đơn 24 vụ, Toà án ra Quyết định công nhận kết quả hoà giải thành: 25 vụ hôn nhân và 22 vụ dân sự.

3. Công tác Thi hành án hình sự, xét miễn, giảm án treo

Tổng số người bị kết án phải thi hành là 158 bị án. Trong đó, thi hành hình phạt tù 108 bị án, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo 32 bị án, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 02 bị án, ủy thác thi hành án 13 bị án và hoãn thi hành án 03 bị án.

Xét giảm thời gian chấp hành án treo 14 trường hợp và 02 trường hợp cải tạo không giam giữ.

4. Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Năm 2023, đã tiếp 21 lượt công dân và đã thụ lý 09 đơn thư khiếu nại về tư pháp, đã giải quyết 09 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

5. Công tác Hội thẩm nhân dân

Trong năm, Đoàn Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia xét xử các loại vụ án, việc phân công Hội thẩm trong từng vụ án dựa vào yếu tố chuyên môn, đặc điểm công việc của Hội thẩm, số lượng án được phân bổ đồng đều. Nhìn chung, các vị Hội thẩm rất tích cực tham gia xét xử, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao. Khi xét xử độc lập với Thẩm phán và chỉ tuân theo pháp luật. Bảo đảm các bản án được tuyên nghiêm minh, công bằng, vô tư, khách quan và đúng pháp luật. Trong năm có 308 lượt Hội thẩm tham gia xét xử tại Tòa án.

6. Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử

Công tác phối hợp liên ngành giữa Công an huyện - VKSND huyện - TAND huyện luôn được chú trọng, giữa các cơ quan luôn có phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Năm 2023, TAND huyện đã phối hợp với VKSND huyện tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các phiên tòa và kỹ năng nghiệp vụ của Thẩm phán, Kiểm sát viên và tổ chức 06 phiên tòa trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội.

II. Đánh giá chung

Năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án luôn được chú trọng, số lượng các vụ án thụ lý và giải quyết tăng so với cùng kỳ năm 2022; trong xét xử án hình sự không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; không có án để quá hạn luật định; trong giải quyết án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đã hòa giải thành 483/557 vụ, việc; đạt tỷ lệ 86,71%. Kết thúc năm thi đua 2023, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình được Cụm Thi đua các huyện đồng bằng bình bầu là Tập thể Lao động xuất sắc và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Cờ Thi đua Tòa án nhân dân; 02 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “*Chiến sĩ thi đua cơ sở*”, 100% CBCC và NLĐ đạt Lao động tiên tiến.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác giải quyết án trong năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất là án tranh chấp dân sự luôn phát sinh nhiều. Các vụ án phức tạp, chủ yếu liên quan đến các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ cao; trong đó nhiều vụ án đương sự không phối hợp và phải xác minh, thu thập chứng cứ từ các cơ quan liên quan và ủy thác thu thập

chứng cứ của nhiều địa phương, nhiều tỉnh khác nhau; việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ của các cơ quan liên quan có chuyên biến nhưng chưa kịp thời.

III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024

- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong đảng viên, cán bộ công chức; “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; bám sát các yêu cầu, mục tiêu tại Nghị quyết số 96/2019/NQ-QH14 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân;

- Tổ chức xét xử nghiêm, kịp thời các vụ án hình sự về ma túy, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các vụ án liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự tồn đọng liên quan đến đất đai. Không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện đông người, khiếu kiện kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai.

- Đảm bảo 100% bị án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành và đúng hạn luật định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt Luật thi hành án hình sự đối với các bị án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Tổ chức thực hiện tốt công tác xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác của Đoàn Hội thẩm nhân dân theo Luật định. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của TAND huyện Thăng Bình. Kính trình HĐND huyện theo dõi, giám sát, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Lưu VP.

CHÁNH ÁN

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Công Min

